

ชุกาสิโนสิงคโปร์โมเดล!

ไทยโพสต์ ● “สังคิด” หนุนกาสิโนสุดตัว เน้นทำแบบสิงคโปร์ ดูดเงินเขียนกระเป่าหนักเท่านั้น ห้ามเยาวชนเข้า ระบุไม่ควรนำคำสอนศาสนามาเป็นนโยบายสาธารณะ เพราะเป็นการนำเอาศาสนามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ประเทศเดินหน้าไม่ได้ “บันดดา” ย้ำไม่ใช่อัตลักษณ์ของชาติ

นายสังคิด พิริยะรังสรรค์ สมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) ในฐานะคณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมการสังคม มหาวิทยาลัยรังสิต กล่าวถึงการเปิดบ่อนกาสิโนว่า รูปแบบของบ่อนกาสิโนมี 3 รูปแบบ 1.แบบประเทศอังกฤษ ที่ทำเป็นสโมสร ซึ่งมีอยู่ 100 แห่งทั่วประเทศ คนที่ไปเล่นส่วนใหญ่จะเป็นสมาชิกเท่านั้น 2.แบบมาเก๊า ที่ทำเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่สุด คือสร้างเป็นแบบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ส่วนใหญ่คนที่ไปเล่นเขาจะมีจุดมุ่งหมายหลักคือไปเล่นกาสิโน ซึ่งมาเก๊าประสบความสำเร็จมาก เพราะมีคนไปเล่นเยอะ และคนส่วนมากจะเดินทางไปเล่นที่นั่น

3.แบบสิงคโปร์ ซึ่งเป็นประเทศที่น่าสนใจ เพราะเขาไม่ได้เริ่มจากกาสิโน แต่เขาเริ่มจากการท่องเที่ยว เขาดึงเอาคนกลุ่มใหญ่ที่เดินทางมาประชุมนานาชาติซึ่งเป็นคนกลุ่มใหญ่ที่สุด คนกลุ่มนี้ไม่เหมือนกลุ่มคนในมาเก๊า เพราะเขาไม่ได้ตั้งใจมาเล่นกาสิโน แต่จุดมุ่งหมายคือมาประชุมแล้วก็ไปพักผ่อนด้วยการเล่นกาสิโน และคนกลุ่มนี้เป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษาดี อาชีพมั่นคง และมีรายได้สูง สิงคโปร์จะกันพื้นที่ไว้สำหรับการท่องเที่ยวแล้วแถมด้วยกาสิโน โดยเขาจะทำเป็นห้องประชุมขนาดต่างๆ สำหรับรองรับคนจำนวนมากๆ มีโรงแรม มีห้างขนาดใหญ่ มีภัตตาคารอาหารหรู ซึ่งสิงคโปร์จะเก็บเกี่ยวรายได้จากธุรกิจนี้ได้เป็นอย่างดี

นายสังคิดกล่าวว่า พื้นที่บ่อนกาสิโนประเทศสิงคโปร์มีพื้นที่จำกัด และรองรับคนได้แค่ 2 หมื่นคน แต่เขาสามารถดึงนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเข้ามาได้ ถ้าเราเอาแบบธุรกิจไม่ซัดมาแข่งกับสิงคโปร์ เราต้อง



สังคิด พิริยะรังสรรค์

ทำให้ใหญ่กว่า มีโรงแรมและห้างขนาดใหญ่ มีร้านอาหารหรูๆ และไม่ต้องกลัวคนจะไม่มาเที่ยว เพราะต้องมีอยู่แล้ว

“สิ่งที่คนไทยกลัวมี 2 อย่างคือ กลัวจะมอมเมาเยาวชน ซึ่งยืนยันว่าหากทำบ่อนกาสิโนจริง จะไม่ทำให้มอมเมาเยาวชน เพราะจะไม่อนุญาตให้เยาวชนเข้าไปเล่นอย่างเด็ดขาด และเยาวชนที่จะเข้าไปเล่นได้ต้องมีอายุ 30 ปีขึ้นไป และมีรายได้ 2-3 แสนบาท

อ่านต่อหน้า 10

ชุกาสิโน

ต่อเดือนเท่านั้นจึงจะเข้าไปเล่นกาสิโนได้ นอกจากนี้จะต้องแสดงบัญชีเงินฝากมาแสดงให้เห็นด้วย ถึงจะเข้าไปเล่นได้ ซึ่งในประเทศไทยมีคนกลุ่มนี้ไม่กี่พันคน ถ้าเรามีทางเลือกแบบนี้ให้คนกลุ่มนี้ เขาก็จะไม่ไปเล่นที่ต่างประเทศ เพราะเขาจะมาเล่นที่เมืองไทย มันไม่ใช่กาสิโนอย่างที่ประชาชนเข้าใจ แต่เป็นธุรกิจโมฆะที่จะสร้างขึ้นเพื่อรองรับคนที่ไปเล่นกาสิโนต่างประเทศ”

สมาชิก สปช.ผู้นี้ยังกล่าวถึงข้อกังวลเรื่องประเทศไทยเป็นเมืองพุทธ ไม่ควรมี

กาสิโน ว่าไม่ควรเอาคำสอนศาสนามาเป็นนโยบายสาธารณะ ถ้าทำแบบนี้ประเทศจะเดินหน้าไม่ได้เลย เพราะเป็นการนำเอาศาสนามาใช้ในทางที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้ ระบบเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นแบบนิยมเสรี ดังนั้นจะต้องแข่งขันให้ได้ และการที่จะทำแข่งกับสิงคโปร์เป็นเรื่องที่ดีที่สุด เพราะเมืองไทยมีห้างขนาดใหญ่ มีอาหารที่ดี และมีคนต้อนรับที่ดีกว่าสิงคโปร์ ถ้ารัฐบาลตัดสินใจทำวันนี้ ไม่ใช่ว่าจะทำได้เลยทันที แต่ต้องรออีก 5-6 ปีถึงจะเปิดกาสิโนได้

ส่วนกรณีกรุงเทพโพลไปสำรวจความเห็นของประชาชน ว่าไม่เห็นด้วยกับการทำกาสิโนที่ถูกกฎหมายนั้น คนที่ทำโพลไปถามคำถามแบบกาสิโนมาเก๊า แต่ไม่คิดแบบสิงคโปร์ เขาไม่เคยได้ยินการทำกลยุทธ์การตลาดแบบสิงคโปร์ ที่สำคัญไม่มีคนไทยมีความรู้เกี่ยวกับกาสิโนในสิงคโปร์ ตนเป็นนักวิชาการที่ทำวิจัย ตนรู้ดี และผลโพลที่ออกมาไม่มีใครคิดเหมือนสิงคโปร์ คนไทยที่รู้จักกาสิโนมีน้อย และก็เห็นแต่ข้อเสีย ไม่เห็นกลยุทธ์ทางการตลาดแบบท่องเที่ยว

ส่วนที่นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกรัฐมนตรีนั่งดูด้วยกับการเปิดบ่อนกาสิโน เพราะขัดแย้งกับค่านิยม 12 ประการของรัฐบาลนั้น นายสังคิดกล่าวว่า นายอภิสิทธิ์ไปมองกาสิโนแบบมาเก๊า และไม่มีความรู้ด้านนี้ ไม่ทันโลก ไม่มีความเชี่ยวชาญด้านนี้ เวลาฟังคนสัมภาษณ์ต้องดูว่าเขามีความรู้มากน้อยแค่ไหน แต่ตนเป็นคนทำวิจัยเรื่องกาสิโน รับประกันได้เลยในเมืองไทยผู้ได้กับทุกคน

“ผมไม่เล่น ผมศึกษาปัญหาทุกอย่าง ทั้งข้อดี ข้อเสียและทางออกว่าจะมีการควบคุมและป้องกันอย่างไร สิงคโปร์เขาทำมันเป็นนวัตกรรมทางสังคม ทำแบบท่องเที่ยวแล้วมีกาสิโนเป็นของแถม แล้วก็ได้รายได้เข้าประเทศจำนวนมาก ซึ่งถ้าเราจะทำแข่งกับมาเก๊า เราจะแพ้ เพราะกาสิโนเขาใหญ่มาก เราทำไม่ได้ขนาดนั้น แต่ถ้าแข่งกับสิงคโปร์โดยทำให้ดีกว่าทำให้ใหญ่กว่า เราจะชนะสิงคโปร์แน่นอน” นายสังคิดกล่าว

ด้าน ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรี

ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และปลัดประจำ
สำนักนายกรัฐมนตรี โพสต์ข้อความผ่านเฟซ
บุ๊กส่วนตัว ถึงข้อเสนอเปิดกาสิโนในประเทศไทย
ไทยว่า

“ไม่ใช่เฉพาะเรื่องการเปิดไม่เปิดกาสิโนเท่านั้น สำคัญคือปรัชญาการดำรงรักษา
ประเทศ ทุกๆ เรื่องมีที่มาที่ไป สามารถอธิบาย
ได้ ทำไมหลายคนจึงไม่เห็นด้วย ทำไมจึง
มองต่างจากสนามม้า ซึ่งอาจถูกมองว่าแรก
เริ่มเป็นกีฬาประเภทหนึ่งอันมีที่มาจากมหา
ประเทศตะวันตก ทำให้การบังคับใช้กฎหมาย
จึงต้องคัดค้านและยังยืนในการสร้างความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยแก่สังคมเพื่อเป็นแบบ
อย่างแก่ลูกหลาน เยาวชน หรือภาพผู้คนสวม
ทักซิโด้สตรีสวมชุดราตรียาวสีดำมี Body
guards เดินห้อมล้อมเข้ากาสิโนเพื่อไปไถ่อด
ความร่ำรวยและเสพติดการพนัน (Gambling
Addiction) ข้าพเจ้ามองว่าเป็นภาพที่คงจะเกิด
ขึ้นได้ยากในสังคมไทย ที่ไม่ใช่อัตลักษณ์ของ
ชาติ ซึ่งน่าจะเป็นของชาติใครชาติเขา”

ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายวัชระ เพชร
ทอง อดีต ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์
กล่าวว่า จะไปยื่นหนังสือต่อคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(ป.ป.ช.) ให้ดำเนินการสอบสวน พล.ต.อ.สมยศ
พุ่มพันธุ์ม่วง ผบ.ตร. ในสัปดาห์หน้า ฐาน
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ผิดมาตรา 157 ใน
กรณีที่ไม่ดำเนินการถอดยศ พ.ต.ท.ทักษิณ ชิน
วัตร อดีตนายกรัฐมนตรี แต่กลับไปสนับสนุน
เปิดบ่อนกาสิโนถูกกฎหมายและให้เปลี่ยนชื่อ
เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ ซึ่งชื่อดัง
กล่าวไปเหมือนกับสมัยที่รัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ
1 ที่เคยเสนอทุกอย่าง

เขากล่าวว่า พฤติการณ์ของ พล.ต.อ.
สมยศ เข้าองค์ประกอบที่จะสามารถยื่นร้อง
ต่อ ป.ป.ช. ให้ตั้งกรรมการขึ้นตรวจสอบว่า
เป็นการยื้อกระบวนการถอดยศ ส่อละเว้น
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ เนื่องจากผู้ตรวจการแผ่นดิน
และคณะกรรมการกฤษฎีกาชุดใหญ่เคยตัด
สินและทำหน้าที่สื่อแจ้งว่าสามารถถอดยศได้
ทันที ทั้งนี้ อยากให้ ป.ป.ช.เรียก พล.ต.อ.สมยศ
มาชี้แจง เพราะอาจจะมีการอ้างว่าได้ดำเนินการ
และตอนนี้ได้เกษียณอายุราชการไปแล้ว

ขณะที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการ
สมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย
กล่าวว่า ตามที่ ผบ.ตร. ออกมาแถลงให้การ
สนับสนุนการจัดตั้งกาสิโนในประเทศไทย
นั้น การกระทำดังกล่าวในฐานะ ผบ.ตร. ซึ่ง
มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายที่จะต้องปราบ
ปรามผู้กระทำความผิดฐานการพนัน ตาม
พ.ร.บ.การพนัน เป็นการส่งสัญญาณที่มิชอบ
ด้วยกฎหมาย อันนำไปสู่การกระทำที่ขัดหรือ
แย้งต่อผลประโยชน์ส่วนตนหรือผลประโยชน์
ของผู้อื่น อันมีความผิดตาม พ.ร.บ.ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยชัดแจ้ง

เขากล่าวว่า สมาคมองค์การพิทักษ์
รัฐธรรมนูญไทย มีอาจปล่อยให้พนักงานเจ้า
หน้าที่ของรัฐกระทำการอันขัดหรือแย้งต่อ
กฎหมายดังกล่าวได้ จึงจะนำความดังกล่าว
ไปร้องเรียนต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ในวัน
จันทร์ที่ 22 มิถุนายน พ.ศ.2558 เวลา 11.00
น. ณ สำนักงาน ป.ป.ช. ถนนสนามบินน้ำ เพื่อ
ร้องเรียนกล่าวโทษตามกฎหมายเพื่อสอบสวน
ไต่สวนตามอำนาจหน้าที่ต่อไป.